

Thái Bình - phá thế ốc đảo, tạo liên kết vùng, đột phá phát triển kinh tế - xã hội

Vị trí địa lý ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển, Thái Bình được ví như một hòn đảo nổi nằm bên bờ Biển Đông. Nếu như trong các cuộc kháng chiến, “ốc đảo” Thái Bình là một vị trí phòng thủ chiến lược thì trong giai đoạn hội nhập phát triển, vị trí “ốc đảo” lại trở thành điều khó khăn và bất lợi. Trong hành trình gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã từng bước phá thế “ốc đảo”, nâng động tìm ra sức bật mới với những bước đi mạnh dạn, sáng tạo để tạo nên đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa Thái Bình tiến nhanh và vững chắc.



Khu công nghiệp Liên Hà Thái Bình đang thu hút hơn 20 dự án hoạt động, trong đó có nhiều dự án FDI.

Giao thông mở đường, công nghiệp cất cánh

Trong suốt hành trình phát triển, thế sông nước bao bọc bốn bề đã làm cho Thái Bình bị cô lập, cản trở giao thương trong phát triển kinh tế - xã hội. Chia sẻ về hành trình phá thế “ốc đảo”, tạo liên kết vùng để phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình, ông Phạm Quang Đức, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Bình cho biết: Trong suốt những thập niên 1980, 1990 của thế kỷ XX, toàn bộ hệ thống giao thông Thái Bình hầu hết chỉ có đường cấp IV, cấp V đồng bằng. Khó khăn lớn nhất của tỉnh là cách biệt địa lý bởi các dòng sông lớn kết nối giao thông với các tỉnh lân cận chủ yếu bằng phương tiện ghe thuyền nhỏ lẻ. Vấn đề giao thông phát triển kinh tế, khả năng hội nhập, thu hút đầu tư. Đầu năm 2002, một sự kiện tác động lớn đến không chỉ với riêng ngành giao thông mà với cả tỉnh Thái Bình đó là việc khánh thành cầu Tân Đề nối liền Nam Định - Thái Bình, kết nối Thái Bình với các tỉnh trong khu vực làm thỏa ước mong ngàn đời của người dân. Đây có thể coi là sự khởi đầu cát tường đối với Thái Bình khi bước sang thế kỷ mới, thế kỷ XXI. Ngay sau khánh thành cầu Tân Đề là hàng loạt các dự án xây dựng các cầu lớn khác trong các năm tiếp theo, mở rộng, xây dựng, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch liên tỉnh, liên huyện đã thực sự mở ra những “con đường mới” ở cả hai nghĩa đối với Thái Bình trong đột phá phát triển kinh tế. Đặc biệt trong đó không thể không kể đến tuyến đường 10 được nâng cấp, mở rộng, thông suốt, đáp ứng tiêu chí đường cấp III đồng bằng nối từ Tân Đề đến Hải Phòng có tới 5 khu công nghiệp (KCN) của tỉnh khi đó bám đường mà hình thành, phát triển như: KCN Phúc Khánh, KCN Nguyễn Đức Cảnh, KCN Sông Trà, KCN Gia Lễ, KCN cầu Ngưng tạo nên sức bật ngoạn mục cho ngành công nghiệp. Có thể nói, Thái Bình từ chỗ trắng công nghiệp đã có thể xây dựng công nghiệp tập trung từ giai đoạn sau năm 2000 đến nay.

Nằm trong khu vực có ảnh hưởng trực tiếp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cửa tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, vì vậy liên kết vùng là xu thế khách quan tất yếu, yêu cầu bắt buộc, nhiệm vụ quan trọng và là cơ hội to lớn để đẩy nhanh tốc độ phát triển của tỉnh. Giao thông với vai trò đi trước mở đường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn này. Cũng theo phân tích của ông Phạm Quang Đức, chỉ trong 20 năm Thái Bình đã xây dựng tới gần 20 cây cầu lớn trải dài, kết nối gần như vòng

tròn giữa tỉnh Thái Bình với các tỉnh lân cận và kết nối giữa các huyện trong tỉnh với nhau. Cùng với hệ thống cầu lớn vượt sông là hệ thống đường giao thông đạt tiêu chuẩn tạo nên một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại tạo điều kiện cho việc thông thương liên kết giữa các huyện, thành phố trong tỉnh, giữa Thái Bình với các tỉnh, thành phố lân cận, liên kết vùng, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Nền tảng cho những thành công của tỉnh giai đoạn này là sự bứt phá về tầm nhìn, tư duy đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ trong hoạch định chiến lược phát triển như: “5 trọng tâm để tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế”, “5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược về tăng trưởng kinh tế”, “6 giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững”; phát triển hệ thống giao thông kết nối Thái Bình với các tỉnh lân cận và vùng để phá thế “ốc đảo”, hình thành các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Thái Bình. Ông Bùi Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài khoảng 9.346,5km. Việc nỗ lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án trọng điểm không chỉ giúp Thái Bình khởi thông điểm nhấn, phá thế “ốc đảo” mà còn là tiền đề để các tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của Thái Bình được khơi dậy, vừa gia tăng lợi thế cạnh tranh vừa tạo lực hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư.

Không chỉ được biết đến với tên gọi “quê hương năm tấn”, một vài năm trở lại đây, Thái Bình đã có tên trên “bản đồ” thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2023, với việc thu hút gần 3 tỷ USD vốn FDI, Thái Bình đã lập nên kỳ tích khi lần đầu tiên đứng trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Nếu như năm 2003, toàn tỉnh chỉ có 26 dự án đầu tư vào các KCN (trong đó có 1 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 483,5 tỷ đồng, đến nay trên

địa bàn đã có 10 KCN thu hút hơn 330 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt trên 187.600 tỷ đồng; trong đó có 83 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 4,3 tỷ USD. Một điểm sáng rực rỡ trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua là sự hình thành và phát triển Khu kinh tế Thái Bình góp phần đưa tổng vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2024 đạt trên 180.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 4.886 tỷ USD, gấp 11,7 lần giai đoạn 2015 - 2020. Kinh tế có bước phát triển bứt phá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân ước đạt 8,18%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thời gian tới, với việc tập trung phát triển mạng lưới đường bộ đầy đủ các cấp đường dựa trên 2 hướng kết nối chính: Kết nối với vùng Thủ đô Hà Nội và vùng để phá thế “ốc đảo”, hình thành các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Thái Bình. Ông Bùi Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài khoảng 9.346,5km. Việc nỗ lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án trọng điểm không chỉ giúp Thái Bình khởi thông điểm nhấn, phá thế “ốc đảo” mà còn là tiền đề để các tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của Thái Bình được khơi dậy, vừa gia tăng lợi thế cạnh tranh vừa tạo lực hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư.

Nông nghiệp - trụ cột kinh tế tạo thế “kiềng ba chân”

Nếu như trong nhiều thập kỷ của thế kỷ XX, chủ trương lớn nhất của Thái Bình trong phát triển kinh tế vẫn là “tư sức lao động đi ra, từ lúa và lợn đi lên” thì bước sang thế kỷ XXI, tư duy về phát triển nông nghiệp của tỉnh đã có một sự thay đổi lớn. Vấn đề chính vai trò quan trọng của nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp là 1 trong 3 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh (nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ) song Thái Bình đã đi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Hướng đến mục



Rau trồng theo mô hình VietGAP của nông dân Trung An (Vũ Thu).

tiêu đưa Thái Bình trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công đồng bằng sông Hồng, nhiều cơ chế, chính sách đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp đã được Thái Bình xây dựng, ban hành, khẩn trương đưa vào thực tiễn đáp ứng đòi hỏi của cuộc cách mạng nông nghiệp, nông thôn. Trong đó phải kể đến các cơ chế, chính sách lớn những năm gần đây như Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cày, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028. Với các nghị quyết này, Thái Bình cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ tập trung rõ trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua là sự hình thành và phát triển Khu kinh tế Thái Bình góp phần đưa tổng vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2024 đạt trên 180.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 4.886 tỷ USD, gấp 11,7 lần giai đoạn 2015 - 2020. Kinh tế có bước phát triển bứt phá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân ước đạt 8,18%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thời gian tới, với việc tập trung phát triển mạng lưới đường bộ đầy đủ các cấp đường dựa trên 2 hướng kết nối chính: Kết nối với vùng Thủ đô Hà Nội và vùng để phá thế “ốc đảo”, hình thành các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Thái Bình. Ông Bùi Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài khoảng 9.346,5km. Việc nỗ lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án trọng điểm không chỉ giúp Thái Bình khởi thông điểm nhấn, phá thế “ốc đảo” mà còn là tiền đề để các tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của Thái Bình được khơi dậy, vừa gia tăng lợi thế cạnh tranh vừa tạo lực hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư.

xây dựng thương hiệu và mở rộng vùng tiêu thụ sản phẩm nông sản; tạo mối liên kết ngành và liên kết vùng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao. Anh Nguyễn Công Tới (xã Thụy Thanh, Thái Thụy), một trong những đại diện có tiếng không chỉ về quy mô sản xuất lúa lớn mà còn là người đầu tiên, duy nhất của tỉnh sở hữu sản phẩm lúa gạo hữu cơ cho biết để chuyển đổi từ sản xuất lúa thường sang mô hình lúa hữu cơ đòi hỏi chi phí cao gấp từ 1,5 - 2 lần, rất tốn công, tốn sức. Có sự hỗ trợ 50% chi phí cho giống, kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh từ cơ chế, chính sách của tỉnh anh mới xây dựng được thành công mô hình mới, các cá nhân khó có điều kiện vươn lên sản xuất hàng hóa, kinh tế tư nhân nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp rất khó có điều kiện bứt phá. Không chỉ là sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, đẩy mạnh nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối bền vững các chuỗi giá trị trong, ngoài tỉnh và toàn cầu, tạo sức bật và đem lại sự đột phá mới trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh cũng là một trong những mục tiêu hướng đến của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát triển một nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững. Đến nay, các tiến bộ khoa học công nghệ như: chương trình SRI, chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM... đã và đang được chuyển giao ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất trồng trọt; công nghệ kiểu chuông khép kín, tự động hoặc bán tự động, đệm lót sinh học, quy trình VietGAHP... được triển khai và ứng dụng rộng rãi trong chăn nuôi. Với các cơ chế, chính sách thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược về phát triển nông nghiệp, giá trị và tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2024 (giá so sánh 2010) ước đạt 29.665 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2024 đạt bình quân 1,73%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt bình quân 2,5%/năm. Định hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong phát triển nông nghiệp của tỉnh là: Triển khai hiệu quả, chất lượng các nội dung về quy hoạch nông nghiệp, nông thôn; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; tiếp tục thực hiện, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách và huy động trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng đội ngũ nông dân văn minh, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào nông nghiệp... Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng đại của đất nước, trong đó có cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, toàn tỉnh đã và đang nỗ lực tối đa, tạo những yếu tố đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; huy động, khơi dậy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo; khai thác, sử dụng mọi tiềm năng công nghệ, mọi cơ hội, lợi thế của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khẳng định: Hơn khi nào hết, chúng ta cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, “dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, phương thức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, vững tin cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

TRẦN HƯƠNG

Tự hào truyền thống, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Trên mảnh đất Thái Bình hiện có gần 2 triệu người, cùng với hàng triệu người con Thái Bình đang sinh sống, lập nghiệp tại nhiều vùng quê khác trong cả nước và ở nước ngoài. Truyền thống “quê lúa, đất nghề” luôn là điểm tựa để người Thái Bình phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc thị trấn Sứ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc khơi dậy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, con người, phát huy các giá trị văn hóa, con người có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu phát triển Thái Bình nhanh, bền vững, nhất là trong kỷ nguyên mới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, con người và xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa, con người; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết gắn bó của người Thái Bình. Bên cạnh đó, tiếp tục thể chế hóa chủ trương của tỉnh thành những cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả phù hợp thực tế, để các giá trị văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển Thái Bình nhanh, bền vững.

Ông Phạm Văn Tệp, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ)



Góp sức cùng cả nước thực hiện các mục tiêu đề ra, năm 2025 Thái Bình đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số, ban hành các văn bản khuyến khích thu hút đầu tư các nhiệm vụ quan trọng... Quyết tâm cùng cả nước, quê hương bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Ngọc tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm chắc về chủ trương của Trung ương, của các cấp về việc thực hiện Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 5/3/2025 của UBND tỉnh về triển khai phương án, để án không tổ chức chính quyền cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để một cán bộ, đảng viên đồng quản cả. Cùng với đó, xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ; tập trung phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo..., quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025.

Ông Lương Văn Sinh, thôn Nghĩa Thôn, xã Kim Trung (Hưng Hà)



Năm nay tôi 97 tuổi đời, 77 năm tuổi đảng. Thế hệ chúng tôi là những người đã từng trải qua những giai đoạn gian khổ đồng thời cũng được chứng kiến sự đổi thay không ngừng của quê hương. Có thể khẳng định, dù trong hoàn cảnh nào, người Thái Bình luôn giữ vững tinh thần bất khuất, ý chí vươn lên mạnh mẽ. Đặc biệt, từ khi có sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Thái Bình đã soi sáng, kiên cường tham gia các phong trào cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước bảo vệ toàn vẹn giang sơn, nhân dân được hưởng ấm no, tự do, hạnh phúc. Thái Bình vốn là tỉnh thuần nông song nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ mà quê hương đang vững bước trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sánh ngang tầm với các tỉnh trong khu vực. Hàng nghìn nhà máy tu thành thị đến nông thôn được xây dựng đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân là minh chứng sống động nhất, khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Được chứng kiến quê hương ngày càng khang trang, đổi mới, từ rất tự hào và phấn khởi, càng ghi nhớ công ơn của Đảng, của cách mạng. Tôi mong các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh hôm nay cũng như mai sau sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chị Vũ Thị Thủy Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thụy Xuân (Thái Thụy)



Tinh thần nối chí tiền nhân là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay. Những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước đã tạo nên tầng tầng vững chắc để thế hệ hôm nay tiếp bước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Là những người trẻ, chúng tôi không chỉ tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, của quê hương mà còn phải ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị đó. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ để đóng góp trí tuệ và sức lực vào công cuộc xây dựng quê hương. Chúng tôi nguyện cùng nhau phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động vì cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thế hệ trẻ chúng tôi đang viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương bằng những việc làm thiết thực như: tích cực tham gia phong trào tuổi trẻ sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, kết nạp đoàn viên, thanh, tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống quê hương... Chúng tôi thực hiện các hoạt động chỉ với một tâm niệm: Tuổi trẻ là phải sống có ích, phải biết cống hiến để quê hương ngày càng giàu đẹp.

Anh Đỗ Bá Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai



Tôi đi xa quê hương vào lập nghiệp tại tỉnh Đồng Nai được gần 20 năm nay. Ở vùng đất mới, những người con quê hương Thái Bình luôn đoàn kết, gắn bó, đùm bọc để cùng nhau phát triển. Bản thân người Thái Bình chân cù, chịu thương chịu khó, cũng vì vậy mà nhiều người thành đạt và có cuộc sống rất sung túc. Trong trái tim tôi luôn đau đáu nỗi niềm nhớ quê hương. Hiện nay, tôi đang kinh doanh lĩnh vực ẩm thực và xe điện. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội về Thái Bình đầu tư kinh doanh để góp phần thúc đẩy kinh tế của quê hương phát triển.

NHÓM PHỎNG VIÊN